

Thông tin Dành cho Bệnh nhân



Dị ứng Penicillin Nguy cơ Thấp

Tài liệu này không thay thế lời khuyên của chuyên gia chăm sóc sức khỏe có liên quan của quý vị.

Nhiều người báo cáo phản ứng dị ứng với thuốc kháng sinh, đặc biệt là penicillin. Nhiều loại dị ứng penicillin biến mất sau một vài năm. Quý vị có thể làm xét nghiệm đơn giản để xem mình có còn bị dị ứng penicillin hay không.

Dị ứng penicillin là gì?

Dị ứng penicillin là phản ứng không mong muốn với penicillin. Phản ứng này có thể trầm trọng (nguy hiểm đến tính mạng) hoặc nhẹ.

Dấu hiệu dị ứng penicillin trầm trọng bao gồm:

- sốc phản vệ (phản ứng dị ứng trầm trọng và nguy hiểm đến tính mạng xảy ra sau khi tiếp xúc với thuốc, thức ăn hoặc bị côn trùng cắn mà quý vị bị dị ứng). Các dấu hiệu hoặc triệu chứng sốc phản vệ bao gồm:
 - huyết áp rất thấp
 - mạch hoặc nhịp tim yếu và/hoặc nhanh
 - phát ban kèm các triệu chứng khác, phát triển nhanh chóng sau khi tiếp xúc với chất đó
 - sưng môi hoặc lưỡi

Nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc bị bất kỳ triệu chứng sốc phản vệ nào, quý vị nên lập tức gọi 000 để được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

- phát ban, kèm theo trở nên rất không khỏe

Dị ứng penicillin nguy cơ thấp là gì?

Dị ứng penicillin có nguy cơ thấp gây ra các triệu chứng nhẹ và có lẽ sẽ không xảy ra lần nữa. Quý vị có thể bị dị ứng penicillin nguy cơ thấp nếu quý vị:

- bị phát ban trong thời gian hoặc ngay sau khi kết thúc đợt điều trị bằng penicillin bác sĩ kê toa khi còn nhỏ hoặc cách đây đã lâu
- phát ban trên các phần nhỏ trên cơ thể quý vị trong thời gian hoặc ngay sau khi dùng penicillin
- bị phản ứng không giải thích được với penicillin hơn 10 năm trước

90% (9 trên 10) phản ứng này với penicillin biến mất dần theo thời gian và có thể không phải do penicillin gây ra.

Nếu nghĩ rằng mình có nguy cơ dị ứng thấp với thuốc kháng sinh penicillin, quý vị sẽ cần phải làm xét nghiệm để biết chắc.

Thông tin Dành cho Bệnh nhân

Tựa đề tài liệu: Dị ứng Penicillin Nguy cơ Thấp

Làm thế nào để biết nếu quý vị bị dị ứng penicillin nguy cơ thấp

Bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá sẽ thăm đi nh quý vị để tìm hiểu xem quý vị có nguy cơ dị ứng penicillin thấp hay nguy cơ cao. Quý vị sẽ cần trả các câu hỏi và điều quan trọng là quý vị cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu bác sĩ cho rằng quý vị có nguy cơ dị ứng penicillin thấp, họ sẽ thảo luận về cách thức để làm 'Xét nghiệm Thách thức Penicillin bằng Đường Miệng'. Xét nghiệm này đơn giản và rủi ro rất thấp.

Xét nghiệm thử penicillin đường miệng là gì?

Đối với xét nghiệm này, quý vị sẽ nuốt một viên nang (một ít) penicillin. Y tá sẽ theo dõi quý vị kỹ trong hai giờ để xem quý vị có bị phản ứng dị ứng ngay lập tức hay không. Nếu không bị phản ứng trong thời gian này, thì quý vị không bị dị ứng ngay lập tức với penicillin. Phát ban nhẹ có thể xuất hiện vài ngày sau khi xét nghiệm, nhưng trường hợp này rất hiếm. Chúng tôi sẽ trao cho quý vị bức thư để quý vị mang về nhà cùng với số điện thoại để gọi nếu quý vị nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường mà quý vị nghĩ có thể liên quan đến xét nghiệm.

Các lợi ích khi làm xét nghiệm thử penicillin đường miệng

Bằng cách làm xét nghiệm làm, quý vị sẽ biết mình có còn bị dị ứng penicillin hay không. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy quý vị không còn bị dị ứng penicillin nữa thì bác sĩ sẽ có nhiều loại thuốc kháng sinh hơn để lựa chọn. Điều này có thể có nghĩa là quý vị được dùng loại thuốc kháng sinh công hiệu hơn và an toàn hơn cho nhiễm trùng.

Xét nghiệm thử penicillin đường miệng có an toàn không?

Có, xét nghiệm này có rủi ro rất thấp. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã làm xét nghiệm này. Sau khi xét nghiệm, nhiều người đã phát hiện ra rằng họ có thể dùng penicillin một cách an toàn.

Trong lúc làm xét nghiệm, y tá hoặc bác sĩ theo dõi quý vị kỹ. Ví dụ, nếu quý vị bị bất kỳ dấu hiệu phản ứng dị ứng nào; phát ban, khó thở, sưng tấy, hoặc huyết áp hoặc mạch thay đổi, y tá hoặc bác sĩ sẽ điều trị cho quý vị ngay lập tức.

Điều gì xảy ra sau khi quý vị đã làm xét nghiệm?

Quý vị và (các) bác sĩ sẽ nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm.

Mỗi quý vị sẽ nhận được bức thư giải thích:

- tên xét nghiệm và kết quả của quý vị
- tên (các) loại thuốc kháng sinh an toàn cho quý vị sử dụng.

Tất cả các kết quả sẽ lưu trong bệnh sử của quý vị.

Đảm bảo tất cả các nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị đều biết quý vị bị những dị ứng thuốc kháng sinh nào.

Quý vị có thể ghi lại thông tin dị ứng của mình trong My Health Record.

Điều quan trọng là phải luôn mang theo Thẻ Cảnh báo Dị ứng (Allergy Alert Card).

Thông tin Dành cho Bệnh nhân
Tựa đề tài liệu: Dị ứng Penicillin Nguy cơ Thấp



Muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
<https://antibioticallergy.org.au/>

Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 000 để xin xe cứu thương hoặc đến khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Ngày thực hiện: Tháng 3 năm 2023